

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เริ่มประชุม

เวลา ๑๔.๒๐ น.

นายธรรมนิยม ไทยเสน  
(เลขานุการสภาฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกและข้าราชการผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ครับผม วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดี  
ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม ผู้ที่มาประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุวันนี้ จำนวน ๑๑ ท่าน ลากิจ ๑ ท่าน คือ  
นายสมใจนึก จันทร์ดวง ถือว่าครบองค์ประชุม นะครับ

ประกาศอำเภอบ้านนาสาร เรื่อง ขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ของสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลน้ำพุ ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
แจ้งว่า ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๗-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  
และได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๑๑  
สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระรับหลักการและสภาฯ ได้มีมติรับหลักการ  
แล้ว เนื่องจากสภาฯ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติ ในวันที่  
๑๓,๑๔, และ ๑๗ สิงหาคม และคณะกรรมการแปรญัตติกำหนดประชุม  
พิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงขอ  
ขยายระยะเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระแปรญัตติ วาระลงมติ และ  
วาระอื่นตามอำนาจหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๕ กันยายน  
๒๕๖๓ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน นายอำเภอบ้านนาสารได้พิจารณาแล้ว  
เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อาศัยอำนาจตาม  
ความนัยมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร  
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒  
จึงให้ขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ

สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน เรียนเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมครับผม

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ก่อนอื่นขอขอบคุณสวัสดีสมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร ข้าราชการทุกท่าน ด้วยนะครับ วันนี้เป็นวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นการประชุมสภาฯ ในวาระแปรญัตติและวาระลงมติ เกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผมขอเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ มีทั้งหมด ๕ วาระ ด้วยกันนะครับ

**ระเบียบวาระที่ ๑**

**เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ก็ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มีนะครับ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓**

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีคณะกรรมการทั้งหมด ๓ ท่านนะครับ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ครับ

นายสายันต์ อติชาติ  
(ส.อบต. ม.๒)

ขอบคุณ ท่าน ประธานนะครับ ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีคณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และเจ้าหน้าที่ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการตรวจรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง ปรากฏว่าจากการสำรวจข้อความสำนวนไม่มีการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น ถูกต้องครับผม ขอขอบคุณครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ก็ได้รายงานต่อสภาฯ เพื่อให้สภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผมก็ขอมติครั้งเดียวเลยนะครับ ใครรับรองรายงานการประชุมยกมือด้วยนะครับ

**มติที่ประชุม**

รับรอง	จำนวน	๑๐	เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

## ระเบียบวาระที่ ๓

## กระทู้ถาม

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ผมขอเข้าระเบียบวาระที่ ๓ นะครับ เรื่องกระทู้ถาม ไม่มีนะครับ

## ระเบียบวาระที่ ๔

## เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

## ๔.๑ เลือกเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๔ นะครับ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา นะครับ ก็มีอยู่ทั้งหมด ก็มีอยู่ทั้งหมด ๕ เรื่องด้วยกันนะครับ ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเลือกเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ที่ว่างลง นะครับ ตอนนี้ตำแหน่งเลขาธิการสภาฯ ก็ว่างอยู่นะครับ จึงจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาฯ เพื่อให้สภาฯ ได้เลือกเลขาธิการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามระเบียบในการเลือกเลขาธิการสภาฯ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเพื่อไปเป็นเลขาธิการสภาท้องถิ่น นะครับ วันนี้ก็คงต้องมีมติในที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตำแหน่งเลขาธิการสภาฯ ที่ว่างลง นะครับ เพื่อนสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นความเหมาะสมว่าเราจะเสนอใครเป็นเลขาธิการสภาฯ นะครับ ก็ขอเชิญ นะครับ

นายสาทร ไม่ถึง  
(ส.อบต. ม.๓)

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายสาทร ไม่ถึง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ผมขอเสนอสมาชิกสภาฯ นายอภิชน จรุงพงษ์ เป็นเลขาธิการสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรอง ๒ ท่าน คือท่านที่ ๑ นายสุทีป บุญคง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ท่านที่ ๒ ท่านเชษฐชาย จันทร์บูรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ผู้รับรองถูกต้อง นะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีที่ประชุมก็ถือว่ามีการเสนอผู้เดียว นะครับ ขอมติในที่ประชุมด้วยครับ ใครเห็นชอบให้ คุณอภิชน จรุงพงษ์ เป็นเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ยกมือด้วยครับ

## มติที่ประชุม

เห็นชอบ	จำนวน	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ก็เนื่องจากเราประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เราก็มีมติของที่ประชุม ว่าเมื่อเราได้เลขาธิการสภาฯ คนใหม่ เลขาธิการสภาฯ คนเดิมก็พ้นจากตำแหน่ง นะครับ ก็ขอเชิญเลขาธิการสภาฯ คนใหม่ทำหน้าที่เลย นะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับเลขาธิการสภาฯ คนใหม่ด้วย นะครับ

เป็นเด็กรุ่นใหม่อยากลองวิชา แต่ผมถือว่าทำได้ทุกคนนะครับ แต่ผมขอแจ้งว่าเลขานุการสภาฯ ความพร้อมและความรับผิดชอบค่อนข้างสูงนะครับ

#### ๔.๒ ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระแปรญัตติ)

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ก็ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๔.๒ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระแปรญัตติ) ทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้ส่งมายังสภาฯ เพื่อให้สภาฯ พิจารณา ก็ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติคุณสาทร ไม่ถึง ได้กล่าวในที่ประชุมสภาฯ ด้วยครับ ขอเชิญครับ

นายสาทร ไม่ถึง  
(ส.อบต. ม.๓)

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสาทร ไม่ถึง สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้มีมติรับหลักการ ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติ ในวันที่ ๑๓,๑๔, และ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ของแต่ละวัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ นั้น คณะกรรมการแปรญัตติได้มารับคำเสนอขอแปรญัตติ ในวันที่ ๑๓,๑๔ และ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามกำหนด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอคำขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามร่างเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ จึงเสนอประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้ดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณมากครับท่านประธานสภาฯ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอสภาฯ ให้ทราบนะครับ ว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดและคณะผู้บริหาร ไม่ได้มีคำขอแปรญัตตินะครับ ถือว่าสภาฯรับทราบนะครับ เพราะทางคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอร่างเดิมมาต่อไปผมก็ขอเข้าระเบียบวาระลงมติ นะครับ

#### ๔.๓ ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระลงมติ)

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๔.๓ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระลงมติ) ขอแจ้งนะครับ ตามระเบียบวาระการประชุมก็พลาดไปนะครับ ขอให้เพื่อนสมาชิกสภาฯ แก้วด้วย นะครับ จากร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓๔ (วาระลงมติ) เป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระลงมติ) ตามระเบียบวาระตามข้อบังคับที่ ๕๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ ๔.๓ ก็ไม่มีการอภิปรายนะครับ นอกจากว่าคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งวนคำแปรมานะครับ ถือว่าตอนนี้เราไม่มีการอภิปรายนะครับ

ผมจะขอมตินะครับ ใครเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ยกมือด้วยครับ

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบ	จำนวน	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

๔.๔ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดนัด (ตอนที่ ๒) เชื่อมต่อถนนสายห้วยโสมงษ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๓๘๕,๐๐๐ บาท

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ครับถือว่าสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๔.๔ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดนัด (ตอนที่ ๒) เชื่อมต่อถนนสายห้วยโสมงษ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๓๘๕,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติก่อนหน้า เพื่อให้สภาฯอนุมัติขอเชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติครับ

นายสนธยา โปอินทร์  
(นายก อบต.)

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสนธยา โปอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุทุกท่าน เพื่อนผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ทั้ง ๒ ท่านที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วยท่านปลัด อบต.น้ำพุ หัวหน้าสำนักปลัด นิติกร และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่สามารถให้ข้อมูลตามที่สภาฯ แห่งนี้ต้องการรับทราบ และขอความร่วมมือ นะครับ ก็ต้องถือโอกาสนี้ขอให้ท่านประธานฯ ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมรับฟังการประชุม แล้วก็ให้ข้อมูลต่าง ๆ ต่อสภาฯ แห่งนี้นะครับ ขอท่านประธานสภาฯ อนุญาตด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

สำหรับระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาข้อ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเหตุผลและสาระสำคัญดังนี้ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุได้ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สภาฯ แห่งนี้ได้อนุมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้ประมาณการรายจ่าย กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดนัด (ตอนที่ ๒) เชื่อมต่อถนนสายห้วยโหมงหงษ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งทางกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ คาดว่าจะไม่สามารถก่อกำหนดผู้พันได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นี้ เนื่องจากต้องดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งขณะนี้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดนัด (ตอนที่ ๒) เชื่อมต่อถนนสายห้วยโหมงหงษ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในขั้นตอนการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่าจะได้ผู้ชนะการเสนอราคา และอยู่ในขั้นตอนการชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่า ๑๕% ซึ่งในขั้นตอนนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จะต้องทำหนังสือให้ทางผู้ชนะการรับจ้างได้ชี้แจง และต้องรายงานต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจะต้องใช้เวลา คาดว่าจะไม่สามารถก่อกำหนดผู้พันได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จึงขออนุมัติกันเงินแบบไม่ก่อกำหนดผู้พัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ ขอเรียนท่านประธานสภาฯ ขออนุมัติกันเงิน ๒ โครงการ จะให้กระผมนำเรียนพร้อมกันเลยหรือว่าทีละโครงการ เพื่อให้สภาฯ ลงมติครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ครับ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมกันเลขที่ ๒ โครงการ เพื่อประหยัดเวลากระผมจะขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีละโครงการครับ

**๔.๕ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาหุ่ย (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๓๑๙,๐๐๐ บาท

นายสนธยา โปอินทร์  
(นายก อบต.)

ขอบคุณครับ อีกโครงการที่จะขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งทางกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ คาดว่าจะไม่สามารถก่อกำหนดผู้พันได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาหุ่ย (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๓๑๙,๐๐๐.๐๐ บาทโดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ หมวดที่ ๕ ในกรณีที่มิใช่รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลา เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือมีกรณีมีความจำเป็น ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือ ขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี กรณีเมื่อ สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดำเนินการ หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้น ตกเป็นเงินสะสม ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดว่า ให้ผู้บริหารเสนอขออนุมัติจากสภาฯ แห่งนี้ ในการพิจารณาเพื่อก่อนนี้ ผูกพันนะครับ ขอเสนอต่อประธานสภาฯ แห่งนี้ ขอขอบคุณมากครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ครับ มีเพื่อนสมาชิกจะอภิปรายหรือว่าซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ มติทีละโครงการนะครับ เลขาธิการสภาฯ ช่วยเช็คสมาชิกด้วยครับ ว่ามีกี่ท่าน

ครับ ประชุมต่อเนะครับ หลังจากพัก ๕ นาที ผมขอมติทีละโครงการนะครับ โครงการที่ ๔.๔ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดนัด (ตอนที่ ๒) เชื่อมต่อถนนสายห้วยโสมงษ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๓๘๕,๐๐๐ บาท ใครอนุมัติให้กันเงินยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ	จำนวน	๑๐	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

โครงการที่ ๔.๕ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาหุ่ย (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๓๑๙,๐๐๐ บาท ใครอนุมัติ ให้กันเงินยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ	จำนวน	๑๐	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุมทั้ง ๒ โครงการก็ได้อนุมัติกันเงินไว้เพื่อใช้ในปีหน้านะครับ  
ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ นะครับ มีเพื่อนสมาชิกสภาฯ ท่านใด  
จะซักถามไหมครับ ก่อนอื่นขอชี้แจงเกี่ยวกับข้อบัญญัติในวันนี้นะครับ  
สมาชิกสภาฯ ได้อนุมัติให้ตราไว้เป็นข้อบัญญัติแล้ว ๑๐ เสียงนะครับ  
เราก็ต้องเคารพต่อระเบียบนะครับ เราไม่ต้องอภิปรายแล้ว เมื่อเรตรา  
เป็นข้อบัญญัติไปแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ สมาชิกท่านใดจะซักถาม ขอเชิญ  
คุณสุทิป บุญคง ครับ

นายสุทิป บุญคง  
(ส.อบต. ม.๖)

ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุทิป บุญคง สมาชิกสภาฯ  
หมู่ที่ ๖ ในฐานะสมาชิกสภาฯ ก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดิ์เพื่อนสมาชิก  
สภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้เราได้  
ผ่านวาระการลงมติเป็นที่เรียบร้อย ขอแสดงความยินดีกับพื้นที่ที่ได้รับ  
โครงการหลายแห่งนะครับ แต่สืบเนื่องจากที่หมู่ที่ ๖ ของเรา โดยเฉพาะ  
บ้านห้วยหมากเดือดร้อนมากช่วงนี้ และติดช่วงหน้าฝนด้วย ขอแจ้งท่าน  
ประธานสภาฯ ผ่านถึงผู้บริหารด้วย ขณะนี้ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ โดยเฉพาะ  
บ้านห้วยหมาก การสัญจร การคมนาคม ถ้าฝ่ายผู้บริหารขึ้นไปดูบ้าง  
ก็ดีนะครับ เพราะช่วงนี้ได้รับคำร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้น  
ว่าการสัญจรลำบาก เป็นหลุมเป็นบ่อ รถเล็ก รถเก๋งเกือบจะขับไม่ได้  
มันเป็นร่องน้ำ ถามว่าบริเวณไหนเดี่ยวผมบอกพิกัดให้ ทางบ้าน  
นายวิรัช เผือกเกิด ลงในลำห้วยตรงนั้น พอดีมีรถรับส่งนักเรียนด้วย  
เขามาบอกกับผม ผมบอกไม่เป็นไร ผมเข้าประชุมสภาฯ ผมก็ฝาก  
ฝ่ายบริหารให้ขึ้นไปดูตรงนี้ ท่านจะเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านและ  
อีกอย่างการพัฒนาของตำบลน้ำพุของเรา ผมตั้งข้อสังเกตว่ามีการพัฒนา  
เป็นหมู่ ๆ ความเดือดร้อนของชาวบ้านไม่ได้ตอบสนองเลย เช่นหมู่ที่ ๖  
โดยเฉพาะบ้านห้วยหมาก แต่ผมยกตัวอย่าง หมู่ที่ ๒ ไม่ทราบทำถนนหมด  
หรือยัง ถ้าหมดแล้วปีหน้า สมัยหน้า เพื่อขึ้นไปทำบ้านควนใหม่บ้างก็ดี  
นะครับ ถนนสายบ้านลุงหวงสายนั้น จริง ๆ ยังอยู่ในประกันอยู่ แต่ท่าน  
ก็เอามาเข้าในข้อบัญญัติ ผมไม่ได้อภิปราย ผมยกตัวอย่าง เดี่ยวท่านประธาน  
ติงผมอีก ผมยกตัวอย่างว่ามันกระจุกอยู่เป็นจุด ๆ นะครับ แล้วหมู่อื่น เช่น  
หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ ก็ลำบาก เหมือนกันนะครับ ฝากเปิดใจให้กว้าง นะครับ  
มองดูให้ครบทั้งตำบลด้วย ที่ผมท้วงติงนี้ไม่ใช่เพราะผมรังเกียจ และ  
ไม่ได้อคติกับฝ่ายบริหาร แต่ผมทำหน้าที่ของผมที่เป็นสมาชิกสภาฯ  
ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับ ขอให้ฝ่ายบริหารเข้าใจตัวผมด้วยนะครับ  
อย่าไปรังเกียจกันเลย ทักทายปราศรัยกันบ้างนะครับ จริง ๆ บางครั้ง  
ผมก็น้อยใจเหมือนกัน เราไม่รู้เป็นยังไงไม่ได้โครงการเลย  
แต่ความเดือดร้อนที่ผมมีอยู่ในพื้นที่ สมาชิกที่มีอยู่ในพื้นที่ที่มีความลำบาก



เขาเดือดร้อนเขาก็มาหาเป็นประจำ อีกอย่างเรื่องทั้งหลายที่ผมเคยพูดว่า ถ้าไม่ได้รับการสนอง ผมจะไม่หยุดพูด แต่วันนี้ผมหยุดแล้ว น่าจะได้รับการสนองสักที ไม่ว่าจะเป็นอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่น ผมต้องลงรายละเอียดตรงนี้ ให้ประธานฯ นำสู่สภาฯ ฝากถึงฝ่ายบริหารด้วยครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับสภาของเรา ผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ สักเล็กน้อยแจ้งว่า วันที่ ๑๕ กันยายน นี้ที่วัดน้ำพุมีกิจกรรมจิตอาสา ขอเชิญจิตอาสาและสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา นะครับ ช่วยงานบุญส่งตายาย ผมขอรบกวนเวลาเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณมากครับท่านประธานสภาฯ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก มีท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญคุณสายันต์ อติชาติ  
ครับ

นายสายันต์ อติชาติ  
(ส.อบต. ม.๒)

กระผมนายสายันต์ อติชาติ สมาชิกหมู่ที่ ๒ ผมขอเรียนท่านประธานสภาฯ นะครับ วันนี้ผมขอพูดเรื่องวัดน้ำพุ นะครับ ตอนนี้งานวัดน้ำพุเราขาดปัจจัย อยู่ไม่มากไม่น้อยเกี่ยวกับไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในวัด เนื่องจากค่าไฟฟ้าในวัด ตอนนี้อยู่ค่อนข้างสูง และความสว่างในวัดก็ไม่เพียงพอ เรียนเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทางวัดเราต้องการปัจจัยสร้างไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ภายในวัด เพื่อความสว่างไสว กระผมจึงเรียนขอท่านสมาชิกฯ ท่านละ ๒๐๐ บาท (เสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รวมทั้งเสาและแผงไฟฟ้าเบ็ดเสร็จ ต้นละ ๒,๐๐๐ บาท) ถ้ารวบรวมจากสมาชิกสภาฯ คนละ ๒๐๐ บาท น่าจะได้ เสาไฟฟ้าสักต้น ผมหวังว่าคงไม่มีปัญหา นะครับ ซึ่งสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่ ก็เป็นกรรมการอยู่แล้วนะครับ ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ มากครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

มีท่านอื่นอีกไหมครับ ช่วยสรุปกันหน่อยนะครับ ช่วยเพื่อนเลขานุการสภาฯ ของเราหน่อย เพราะว่าข้อบัญญัติเราต้องเร่งส่งเร็วๆ นี้ ถ้าพูดยาวๆ เกรงว่า เลขานุการสภาฯ จะถอดรายงานการประชุมไม่ทัน ขอเชิญคุณสาทร ไม่ถึง  
ครับ

นายสาทร ไม่ถึง  
(ส.อบต. ม.๓)

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายสาทร ไม่ถึง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ก่อนอื่นขอกราบสวัสดิ์สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน นะครับ เรื่องแรกในนามของ สภาฯ สมาชิกทุกท่านขอแสดงความยินดีกับคุณอภิชน จรุงพงษ์ ที่ได้รับตำแหน่งเลขานุการสภาฯ นะครับ เรื่องที่ ๒ ที่จะหารือกับ ท่านประธานสภาฯ ฝากไปยังผู้บริหาร เนื่องจากวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันส่งตายาย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้ตั้งงบประมาณ ที่จะสนับสนุนในงานประเพณีเดือนสิบ กระผมอยากให้ท่านผู้บริหาร ได้ชี้แจงในเรื่องของค่าใช้จ่าย หรือว่าการเบิกจ่าย ว่าเบิกจ่ายแบบไหน และใช้วิธีการอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องของกระดาษ เปรต ที่เป็นประเพณี เดือนสิบของภาคใต้ นะครับ ให้ผู้บริหารได้ชี้แจงด้วยนะครับ อย่างน้อย ๆ เพื่อมีสมาชิกสภาฯ ของแต่ละหมู่บ้าน ท่านหนึ่งท่านใด จะได้นำงบประมาณ

ส่วนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เรื่องที่ ๓ ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตั้งแต่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งช่วงจังหวะนี้ก็เป็นช่วงที่เรารักษาการอยู่นะครับ ระยะเวลาเกือบสามปีแล้วนั้นทุกคนก็ทุ่มเทกับการทำงานกันมาตั้งแต่ปีแรกจนถึงวันนี้ เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน ผมเชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตข้างหน้า อาจจะมีการเลือกตั้ง หรือว่าวันนี้ อาจจะเป็นการประชุมสภาฯ เป็นครั้งสุดท้ายในชุดนี้ หมายถึงสภาฯ อาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ ถ้าหากว่าผมพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ผิดพลาดไปหรือไม่เหมาะสมต้องขออภัยด้วยครับ ด้วยเจตนาของผมแล้วสิ่งที่ผมพูดมา เนื่องจากอยากจะให้ทุกอย่างแก้ปัญหาได้ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่ให้โอกาสพูดคุยต้องขอขอบคุณมากครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ต้องขอขอบคุณ คุณสาทร ไม่ถึง นะครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญ คุณธรรมเนียม ไทยเสน ครับ

นายธรรมเนียม ไทยเสน  
(ส.อบต. ม.๕)

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อนสมาชิก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคนครับ เมื่อสักครู่นี้สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ พูดเรื่องถนนพอดดี ก็มีชาวบ้านหมู่ที่ ๕ เจริญจากกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครั้งก่อนแล้ว ว่าให้ช่วยลงหินคลุกก็ได้สัก ๒-๓ คัน ถนนสายคลองนกไข่ไปเทศบาลฯ ขอเอ่ยนามคุณชูชีพ ทองจันทร์ ที่เข้ามาเพิ่มเติมแผนครั้งก่อน แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งเขาฝากมาแต่ก็ไม่ได้รับปาก เขาไม่ได้ขอ นะครับ แต่ผมขอสัก ๒-๓ คัน เพื่อนำไปถมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ต่อมาก็เรื่องไฟฟ้าถนนสายนาท่าไต้ เขาขอมา ฝากท่านนายกฯ ด้วย ส่วนใหญ่ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายนาท่าไต้ และประปาหมู่บ้านของบประมาณประปามาด้วย ขอขอบคุณมากครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณครับ คุณธรรมเนียม ไทยเสน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญท่านกฤษฎา อติชาติ ครับ

นายกฤษฎา อติชาติ  
(ส.อบต. ม.๑)

ท่านสุทีป บุญคง บอกว่าเฉพาะของหมู่ที่ ๖ ที่ยังไม่ได้ลาดยาง หมู่ที่ ๑ ด้วยครับที่ยังไม่ได้ลาดยาง ซึ่งอีกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ไซ้ครับมันอาจกว้างใหญ่ไพศาลสำหรับหมู่ที่ ๑ แต่ก็ต้องกระจายไปบ้างนะครับท่านผู้บริหาร เส้นทางที่ ๑ ปรายรางต่อกับเทศบาล ประมาณ ๑๐๐ เมตร หลุมเยอะ ผมขี่รถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้างตกหลุม หลุมเยอะมากครับ เส้นทางที่ ๒ ปลายรางฝิ่งซ้ายติดกับหมู่ที่ ๑ บ้านหมวดสมศักดิ์ ประมาณ ๒ กิโลเมตร ส่วนปลายรางบ้านนายสมชาย ประมาณอีก ๒ กิโลเมตร เสียหายมากเหมือนกัน ตอนนี้ฝนตกน้ำยิ่งเยอะ ถนนชำรุดเหมือนกัน อย่างท่านสุทีป บุญคง ได้แจ้งไว้ และยังมีซอยแดงเพชรอีกด้วยครับ ต่อมาก็ซอยนามะพร้าวอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร ถึงบ้านลุงเซย เบ็ดเสร็จแล้ว อีกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ก็คงเสร็จหมดแล้วแต่ของผม หมู่ที่ ๑ กับหมู่ที่ ๖ ยังมีอีกเยอะก็ขอฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

นายสนธยา โปอินทร์  
(นายก อบต.)

มีท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ชี้แจงครับ

ขอบคุณมากครับ ท่านประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทั้ง ๕ คนครับ ที่ท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวมาจริง ๆ แล้วความเดือดร้อนของชาวบ้านส่วนมากเป็นเรื่องของถนนนะครับ ซึ่งการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหา เราก็ทำไปตามข้อระเบียบ และงบประมาณที่มีนะครับ สำหรับถนนที่ยังไม่ได้ลาดยาง ซึ่งเป็นถนนลูกรัง ที่ผ่านมาเราก็มีการซ่อมแซม เป็นรอบ ๆ ไป หลังจากนั้นก็มีสภาวะของฝนตก ถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อ ในการชี้แจง ผมจะสรุปรวมทั้ง ๕ ท่านนะครับ เพราะว่าประเด็นจะคล้าย ๆ กัน เป็นเรื่องของถนนนะครับ ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ แจ้งผ่านไป ยังท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ ให้ท่านปลัดดำเนินการสั่งการนะครับ ผมคิดว่าผมสั่งท่านปลัดไปต่อสภาฯ แห่งนี้ให้กองช่าง สำรวจถนนทุกสาย จริง ๆ แล้วผมให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจแล้ว บางส่วนก็รายงานผมมาแล้ว และบางส่วนที่กำลังดำเนินการอยู่ ปกตินั้นเราถึงรอบประกันหนึ่งปี ก่อนนั้นฝนตกมาก ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เราก็ไปพบไปเห็น เราก็สำรวจแล้วก็หาแนวทางแก้ไข ก็เป็นไปตามระบบของทางราชการนะครับ อย่างท่านกฤษฎา อติชาติ ได้กล่าวในตอนแรก จริง ๆ แล้วถนนตอนนี้ในหลายหมู่บ้านยังเหลือไม่มากแล้วนะครับ มาเช็คดูแล้วถนนที่ยังไม่ลาดยาง หมู่ที่ ๑ มีมากกว่าหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บริเวณปลายราง หมู่ที่ ๖ จะเป็นบ้านห้วยหมากนะครับ บ้านห้วยหมากผมได้เสนอเข้าแผนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ตั้งแต่สามแยกถนนเอเชีย ไปถึงบ้านห้วยหมากติดต่อหมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๖ กิโลเมตร โดยประมาณ ซึ่งในปีนี้ได้งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้มีผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งได้ทราบว่ามีผู้รับจ้างอยู่จังหวัดสตูล ผมก็ได้โทรสอบถาม ๒ ครั้งแล้ว ผมก็พยายามให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเร่งเข้าดำเนินการก่อสร้าง นอกจากนั้นผมก็พยายามประสานขอร้องให้ช่วยผลักดันงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นอย่างงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณที่ขอเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่รับปากจะช่วยให้มากที่สุด จากการดำเนินการตามแผนและงบประมาณส่วนหนึ่งที่ผมผู้รับจ้างแล้ว ส่วนหนึ่งที่ประสานก็ชี้แจงว่าที่ผมต้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็เพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ งบประมาณมีไม่มาก แต่ละปีเราก็ใช้วิธีประสานกัน ช่วยกัน ค่อยเป็นค่อยไป แต่ดูจากการประมาณการ ปัจจุบันเกือบทุกหมู่บ้านผ่านการเห็นชอบจากสภาฯ แห่งนี้จากเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ถ้าเราดำเนินการเสร็จก็จะเหลือไม่มากแล้ว ผมคาดว่าสักประมาณ ๑-๒ ปี ถ้ามีการดำเนินการต่อก็จะแก้ไขปัญหาได้เกือบทั้งหมดก็ขอกราบเรียนเรื่องของถนนจะให้เจ้าหน้าที่สำรวจซ่อมแซม และจะพยายามจัดการงบประมาณให้ทั่วถึง ส่วนเรื่องขยะกับไฟฟ้า ข้อมูลน่าจะอยู่ที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ผมก็ให้เจ้าหน้าที่

ดำเนินการสำรวจ อยู่ในแผนดำเนินการของฝ่ายปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ส่วนกองช่างดำเนินการ เรื่องการจัดการก็ขอเรียนว่าในการจัดการเรื่องของถึงขยะนั้น เราก็มีแผนอยู่แล้ว แต่คงจะไม่ได้ทำในระยะเวลารวดเร็ว มีแผนในการบริหารการจัดการเรื่องการจัดซื้อ การสำรวจก็ต้องทำความเข้าใจก็อยากจะให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบ ก็คิดว่าประเด็นหลักๆ ก็เป็นเรื่องของถนนก็จะพยายามแก้ไข อีกส่วนของท่านธรรมเนียม ไทยเสน กล่าว รวมทั้งหมดถนนที่ขึ้นทะเบียนไว้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ไปสำรวจแล้วก็ตั้งงบประมาณซ่อมแซม ซึ่งต้องใช้เวลา อีกประเด็นเรื่องของกิจกรรมผมขอชี้แจงในสภาฯ แห่งนี้เลยในเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวกับพื้นที่ในด้านของศาสนา ที่เราจะมีในวัดวาวิรุงก์ (วัดน้ำพุ) ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจแห่งเดียวในด้านศาสนาของตำบลน้ำพุ ซึ่งมีกิจกรรมที่จะมาถึง ๒ งาน คืองานวันสารทเดือนสิบซึ่งตรงกับวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ที่จะประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการวัด เจ้าอาวาสวัด และผู้ที่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากเป็นงานประเพณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ มีหน้าที่ต้องเข้าไปทำนุบำรุง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้ตั้งงบประมาณสำหรับกิจกรรมประเพณีสารทเดือนสิบ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของงานสารทเดือนสิบ ข้อตกลงในที่ประชุมเราจะทำในเรื่องของตัวเปรต หัวผี และจะให้ทางหมู่บ้าน ผมได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในด้านนี้ไปประสานกับหมู่บ้าน เพื่อจะได้ไปสอบถามความต้องการของทางหมู่บ้าน ถ้าทางหมู่บ้านต้องการวัสดุก็ให้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่ แต่โดยระเบียบแล้วไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดให้กับหมู่บ้านได้ ซึ่งตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผมอยาก จะขอความร่วมมือ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ร่วมรับผิดชอบพิธีภายในอาคาร จะประกอบไปด้วย เรื่องของพระประจำวัน คือการรับปิ่นโต จากชาวบ้านและคอยถวายปิ่นโตให้พระ ตลอดจนดูแลส่งปิ่นโตในที่ต่างๆ ส่วนนี้ต้องใช้คนเยอะ พวกท่านก็เห็นแต่ละปีปิ่นโตนับพัน ผมขอแจ้งและขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ ทุกคน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ชายทุกคน ส่วนผู้หญิงจะให้ดูแลเรื่องการเงิน พระประจำวันต่างๆ และขอให้พวกเรา ใส่เสื้อผ้าสีเหมือนกัน เพื่อความพร้อมเพรียงและความสวยงาม อีกส่วนหนึ่งคือพิธีกรรมต่าง ๆ ผมจะให้รอง ศักดา ไทยเกิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ พุดคุยเพิ่มเติม เพราะท่านเคยเป็นประธานหมู่บ้าน มาก่อน ขอกราบเรียนท่านประธานสภาฯ ให้ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้ชี้แจง ขั้นตอน และระเบียบเพิ่มเติม เรียนท่านประธานสภาฯ ผมอยากให้ท่านปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุได้ชี้แจงในเรื่องของการจัดการขยะของบ้านห้วยหมาก เนื่องจากผมได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจแล้ว และถ้าเป็นไปได้ขอให้ท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องของการเบิกจ่าย ขั้นตอนและระเบียบข้อกฎหมาย

ที่ถูกต้อง ผ่าท่่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุว่า หลังจากเสร็จจ การประชุมนี้ ขอให้ท่านสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบในเรื่องของ ถนนที่เสียหายในพื้นที่ทั้งหมด และก็ดำเนินการซ่อมแซมในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ขอบคุณครับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอเชิญ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ชี้แจงครับ

นายประเสริฐ จันทบูรณ์  
(ปลัด อบต.)

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่านครับ ผมขอชี้แจงเรื่องการจัดการบริหารขยะในหมู่ที่ ๖ ที่ยังขาดอยู่ ที่ท่านสมาชิก สภาฯ ได้เสนอในที่ประชุมสภาฯ อยู่หลายครั้งแล้วนะครับ ทางกองช่าง ได้ออกไปสำรวจในพื้นที่ และได้แจ้งมาประมาณ ๗๐ ถึง ทางองค์การ บริหารส่วนตำบลน้ำพุได้ตั้งงบประมาณปีจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นค่าจัดซื้อ ถึงขยะ เพื่อไปจัดตั้งในบริเวณชุมชนแห่งนั้น ก็อยู่ในข้อบัญญัติแต่ตอนนี้ ขั้นตอนก็ต้องรออีกหน่อย เพราะเริ่มใช้งบประมาณตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป การจัดซื้อวัสดุต่างๆ นี้ก็ต้องรออีก ๓ เดือน เพราะว่า ๓ เดือนแรกงบประมาณยังไม่เข้าในระบบนะครับ ค่าตอบแทนต่างๆ ก็คิดว่าคงประมาณ มกราคม ๒๕๖๔กว่าที่จะจัดซื้อถึงขยะที่ว่า ตั้งงบประมาณไม่ได้ ก็ขอเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ รับทราบ ส่วนอีก กรณีหนึ่งที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุบอกว่าการเบิกจ่ายประเพณี เดือนสิบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ประปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดค่าใช้สอย ในโครงการทางเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในด้านนี้ได้จัดทำโครงการมาและขอเสนองบประมาณโครงการ มา ๓๐,๐๐๐ บาท ใช้ในลักษณะประเภท ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ เป็นตัวแปรต และกระจาด ในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ประสานหมู่บ้าน ถ้าต้องการวัสดุก็ให้มาแจ้งที่เจ้าหน้าที่จัดทำโครงการ ถ้าต้องการวัสดุ ที่ต้องใช้ก็ให้มาแจ้งได้ในส่วนของ อบต. ๒ ปีที่แล้ว หมู่บ้านจัดซื้อวัสดุ มาจัดทำเอง ก็แห่มาจากหมู่บ้านแต่ไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดให้กับหมู่บ้าน ได้ และอีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องระเบียบตัวใหม่ของการเลือกตั้งกำหนดไว้ ว่าการสมัครนี้หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร คือใบเสียภาษีรายได้บุคคล ธรรมดา ช่วงนี้เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ก็เลยระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นภาษี ถ้าจะยื่นภาษีช่วงนี้ก็ต้องเสียค่าปรับ ทั้งนี้ท่านที่จะสมัครเป็น ส.อบต. หรือว่าผู้บริหารก็ดี การสมัครก็มีหลักฐานการยื่นภาษีอากรย้อนหลัง ๓ ปี แต่ก็ยังมีเวลาครับ อาจจะไม่ต้องยื่นจ่ายก็ได้ครับ กรณีวงเงินไม่ถึงเกณฑ์ แต่ก็ต้องยื่นเป็นหลักฐานไว้ เพื่อให้สมาชิกสภาฯ รับทราบและเตรียมตัวไว้ ขอขอบคุณมากครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

มีท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญ ท่านสุทีป บุญคง ครับ

นายสุทีป บุญคง  
(ส.อบต. ม.๖)

ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุทีป บุญคง สมาชิกสภา  
หมู่ที่ ๖ ผมได้รับคำชี้แจงจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
ขอขอบคุณครับ แต่ผมขออีกอย่างหนึ่งว่าเวลาเจ้าหน้าที่ขึ้นไปสำรวจให้แจ้ง  
เจ้าของพื้นที่ด้วย บางครั้งท่านบอกว่าได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้ว แต่ผู้ใหญ่บ้าน  
ก็ไม่ทราบ เพราะชาวบ้านร้องเรียนมากับสมาชิกสภาฯ ให้เจ้าหน้าที่  
ไปหาสมาชิกที่เสนอในสภาฯ น่าจะตรงจุดกว่า อีกอย่างหนึ่งผมยอมรับ  
ได้ว่าหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๖ ถนนเยอะกว่าหมู่อื่น ที่ท่านบอกว่าขอโครงการ  
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาค่านี้นผมบอกกับท่านประธานสภาฯ  
ผ่านถึงผู้บริหารว่าชาวบ้านบ้านห้วยหมากดีใจมาก แต่คนคิดว่ามันอยู่  
ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ แต่ถ้าไปดูหลักฐาน ถนนเริ่มจากบ้านนายสมชายถนนเอเชีย  
๒ กิโลเมตร ก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือไม่ บางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจ แต่ผม  
ไม่เข้าใจ เห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ บอกว่าลาดยางแน่  
เวลาชี้แจงกับชาวบ้านช่วยลงรายละเอียดให้ด้วย ขอขอบคุณมากครับ  
ท่านประธานสภาฯ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ  
(ประธานสภาฯ)

ครับไม่มีอะไรแล้วนะครับ วันนี้ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่มีมติ  
ร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะผู้บริหารได้เสนอ  
ต่อนายอำเภอฯ ต่อไป เพื่อใช้ในการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วน  
ตำบลน้ำพุ วันนี้ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพียงเท่านี้  
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายอภิชน จรุงพงษ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ



คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  
เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ผลการตรวจเอกสารการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม  
ที่ 3 อำเภอเมือง ๒๕๖๓ ๑๐.๑๖.๑๓.๓๐ น.  
ผลการตรวจเอกสารและสัมภาษณ์กรรมการและสมาชิกสภา  
เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ  
(นายสุทีป บุญคง)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ  
(นายสายันต์ อติชาติ)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ  
(นายสมใจนึก จันทร์ดวง)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ